

Số: 23 /KH-ĐHHD

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện công tác dân vận chính quyền Trường Đại học Hải Dương, năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 816/KH-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 25 tháng 2 năm 2025 về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trường Đại học Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, năm 2025 cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 03/01/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp.

- Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Nội dung thực hiện công tác dân vận phải cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, Nhà trường; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác dân vận chính quyền.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương".

#### II. NỘI DUNG

##### 1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy về việc tổ chức quán triệt thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong cơ quan, đơn vị như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021



của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 03/01/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về "Tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương" và các văn bản, chỉ đạo khác của Nhà trường.

## **2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời gắn công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, Nhà trường.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực chuyên môn; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh năm 2025.

Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác dân vận trong Nhà trường.

## **3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, chương trình chuyên đổi số và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 5128/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2025. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" thành các quy chế, quy định cụ thể, bảo đảm dân chủ được thực hiện có hiệu quả trong thực tế ở các lĩnh vực của đời sống xã hội.





#### 4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đội ngũ viên chức, người lao động và người học.

#### 5. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, viên chức

Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao đạo đức nghề nghiệp, hoàn thiện phong cách nhà sư phạm. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người học cho cán bộ, viên chức trong Trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho người học, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của người học.

#### 6. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng các quy định. Thường xuyên rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch của ngành, địa phương, danh mục các dự án đầu tư, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến ngành, lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội... cho các tổ chức chính trị - xã hội biết, thực hiện và cùng tham gia phản biện, đóng góp ý kiến.

### III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

STT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian
1	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận	Phòng Tổ chức - Tổng hợp.	Các đơn vị trong nhà trường	Thường xuyên
2	Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	Khoa Chính trị - Tâm lý - Giáo dục học	Các đơn vị trong nhà trường; Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên	Theo yêu cầu
3	Cải cách các thủ tục hành chính, chương trình chuyển đổi số và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở	Phòng Tổ chức - Tổng hợp	Các đơn vị trong nhà trường	Thường xuyên



4	Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	Phòng Tổ chức-Tổng hợp	Các đơn vị trong nhà trường	Thường xuyên
5	Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, viên chức	Phòng Tổ chức-Tổng hợp	Các đơn vị trong nhà trường	Thường xuyên
6	Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội	Phòng Tổ chức-Tổng hợp	Đoàn TN, Công đoàn trường	Theo yêu cầu

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Nội vụ Hải Dương;
- Hiệu trưởng; CTHĐT;
- Các PHT; đơn vị thuộc, trực thuộc;
- Website;
- Lưu: VT, TCTH (03).

**HIỆU TRƯỞNG****Tạ Thị Thuý Ngân**